

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นั้น ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติ ให้ผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ ผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลหนองไผ่เป็นที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่ว่า “ประตูสู่ตำบลโดดเด่น มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ หมู่บ้านและชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ก้าวหน้าด้านการศึกษา ชาวประชาอยู่ร่วมเย็นเป็นสุข” และสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ กิจกรรม ตามแนวนโยบายที่สร้างความสามัคคี และการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน และมีนโยบายที่จะสานต่อ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ดั้งเดิม ทั้ง ๕ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ให้ท่านทราบ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุ ของประชากร ในเขตเทศบาล และสำหรับการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ดังคำกล่าว “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งเสริมให้คนและสังคมในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาวะให้เป็นโอกาส เน้นพลังในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน จัดให้มีตลาดชุมชนในชุมชน ในหมู่บ้าน เพื่อซื้อและขายสินค้าทั้งในรูปวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป สินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ให้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู่ น่ามอง” ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อม

ของชุมชน ให้ปลอดภัยจากมลพิษ จัดระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายโครงการ “กองทุนขยะมีค่านำพานาคต” เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นตำบลสะอาด น่ายู่อย่างยั่งยืน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาตำบลและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดระบบให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเทศบาลอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน จัดระบบระบายน้ำ การดำเนินการปรับปรุง และจัดระเบียบการจราจร และขนส่งในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน สร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน ระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้า และเพิ่มพลังงานไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ระบบสาธารณูปโภคด้านประปา จัดให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติจัดให้มีการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ จัดสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำและเพื่อการเกษตร

๕. นโยบายด้านการบริหาร การบริหารของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทุกเรื่อง

- ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ที่เคารพ

จากนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ที่กระผมได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันนี้ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพื้นฐานของความเป็นจริง ในสภาพการปัจจุบัน กระผมพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทุกฝ่าย ทุกระดับ พร้อมแล้วที่จะน่านโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ และพร้อมที่จะรับฟัง ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยเหลือและสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต่อไป ขอขอบคุณครับ

(นายอภิชาติ พาราศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่